

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /HĐND-VP
V/v triển khai thực hiện khâu đột phá
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp
xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị
cử tri” năm 2023 của Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Côn Đảo, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-ĐĐQH ngày 31/3/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri” năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện có ý kiến như sau:

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tổ chức Tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Côn Đảo trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Thường trực HĐND huyện chuyển Kế hoạch số 89/KH-ĐĐBQH, ngày 31/3/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến Ủy ban nhân dân huyện, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện được biết, triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Kế hoạch số 89/KH-ĐĐQH ngày 31/3/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng HĐND và UBND;
- Lưu: VT, TH. Đ

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Số: 89 /KH-ĐDBQH

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri” năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14 ngày 19/6/2020;

Căn cứ Kế hoạch số 01 ngày 12/10/2021 của Tổ đảng Đoàn ĐBQH tỉnh về thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy chế hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch công tác năm 2023 số 07/KH-ĐDBQH ngày 11/01/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thực hiện khâu đột phá năm 2023 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri”, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm tạo sự đột phá góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội Quốc hội theo Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc chủ động thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri đa dạng đối tượng, theo chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn mà đại biểu quan tâm. Qua đó, nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nâng cao hiệu quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri qua việc tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các cơ quan, đơn vị hữu quan trong các hoạt động tiếp xúc cử tri tại các địa phương để việc tổ chức, phục vụ tiếp xúc cử tri đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, đạt yêu cầu và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và cử tri.

- Tiếp tục phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương để việc tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo sự chặt chẽ, chu đáo, thực hiện đúng thời gian, tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả.

II. Nội dung thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri năm 2023” cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đổi mới về cách thức thực hiện, mở rộng các hình thức, biện pháp tiếp xúc cử tri nhằm thu hút sự tham dự đông đảo, đa dạng thành phần cử tri và thu thập được nhiều ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, phù hợp với tình hình thực tiễn; bảo đảm các điều kiện để đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử, nơi cư trú, nơi công tác để mối liên hệ giữa cử tri với đại biểu ngày càng được khăng khít hơn; Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà cử tri quan tâm có nhiều ý kiến.

Ngoài việc tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội dành nhiều thời gian chủ động tiếp xúc, giữ mối liên hệ với cử tri bằng các hình thức khác theo hướng đối thoại trực tiếp với cử tri, thâm nhập đời sống Nhân dân để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri ở địa bàn ứng cử để tham gia góp ý kiến cho địa phương, Quốc hội và chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét.

2. Tăng thời gian, số điểm tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; mở rộng tiếp xúc cử tri về tận thôn xóm, hạn chế thủ tục hành chính, tiếp xúc “đại cử tri”. Bố trí hợp lý thành phần chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

3. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị các báo cáo trước cử tri. Nội dung báo cáo trước cử tri phải được các đại biểu Quốc hội chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; báo cáo với cử tri những nội dung cụ thể mà Kỳ họp Quốc hội sẽ quyết định; khắc phục tình trạng báo cáo chung chung, không định hướng, gọi mở được những vấn đề cần cử tri quan tâm phát biểu. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức làm việc với lãnh đạo địa phương để thống nhất các nội dung về ý kiến, kiến nghị của cử tri và lựa chọn nội dung chất vấn gửi đến Kỳ họp Quốc hội.

4. Phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thực hiện nghiêm túc các nội dung đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị; chủ động định hướng các nội dung cần thiết, quan trọng để cử tri có thể phát biểu tập trung, nhằm tránh việc phát biểu trùng lặp hoặc nêu các ý kiến, kiến nghị mang tính chất cá nhân; các ý kiến, kiến nghị đã được trả lời, giải quyết.

Đảm bảo các cuộc tiếp xúc cử tri hiệu quả, nhằm tránh việc lợi dụng hội nghị tiếp xúc trở làm nơi tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... mang tính chất cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở.

6. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát thường xuyên và chặt chẽ kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri và việc trả lời của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo hiệu quả và đúng thời hạn theo luật định.

7. Phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin để theo dõi việc tập hợp, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân để theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân do Đoàn ĐBQH chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm tránh bỏ sót, trùng lặp nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời.

III. Giải pháp thực hiện

Để đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, cần phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội thật sự khoa học, bám sát các yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan có nhiệm vụ tổ chức và phối hợp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, trong đó chú trọng vai trò tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của chính quyền các cấp để thực hiện nhiệm vụ tiếp thu và giải trình các nội dung liên quan tới địa phương. Cách thức điều hành buổi tiếp xúc cần linh hoạt, người điều hành cần định hướng nội dung của từng đợt tiếp xúc cử tri phù hợp, có thể gọi mở vấn đề để cử tri tham gia; chú ý dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị.

Hai là, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử theo hướng tăng cường cả chiều sâu và chiều rộng của nội dung tiếp xúc cử tri. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết như: đối tượng mời được mở rộng, đảm bảo đủ đại diện thành phần cử tri theo luật, định hướng nội dung chuyên sâu, thời gian, điều kiện vật chất đảm bảo, phân công trách nhiệm tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, tiến độ thực hiện, truyền thông đầy đủ đến Nhân dân trước, trong và sau các kỳ tiếp xúc... để đại biểu Quốc hội thực hiện tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả nhất; Tiếp tục kết hợp tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ, tiếp xúc cử tri chuyên đề phù hợp đối tượng, lĩnh vực; tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến qua các kênh của Đài Phát thanh - Truyền hình với truyền thanh trực tiếp đến tận các khu phố, ấp, các khu dân cư.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri đa dạng đối tượng cử tri tham gia, tránh tình trạng chỉ có “*đại cử tri*”, “*cử tri chuyên nghiệp*”. Xem xét, lựa chọn chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng cử tri, nhóm vấn đề hoặc nội dung

cử tri và Nhân dân quan tâm, những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương. Xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri theo phạm vi, quy mô, nội dung, địa điểm, thời gian phù hợp với đối tượng, tình hình thực tế ở địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ba là, đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ tài liệu, nội dung phát biểu trước cử tri phù hợp đối tượng, tình hình thực tế. Đặc biệt, các báo cáo phải đảm bảo ngắn gọn, súc tích, đủ nội dung; việc trình bày báo cáo trước hội nghị tiếp xúc cử tri phải mạch lạc rõ ràng, dễ hiểu, dễ nghe thu hút sự lắng nghe của cử tri để cử tri hiểu, nắm chắc nội dung mà đại biểu muốn truyền tải, gợi mở, định hướng cho việc phát biểu ý kiến của cử tri; thường xuyên cập nhật thông tin, rèn luyện kỹ năng trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin, tiếp thu và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri; phải xác định các nội dung, các vấn đề để báo cáo, trao đổi, gợi ý cho cử tri tham gia ý kiến.

Bốn là, Ban tổ chức hội nghị cần quan tâm việc bố trí cán bộ điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri có kỹ năng tổ chức, điều hành hội nghị; nắm chắc nội dung, trình tự và nhiệm vụ cụ thể hội nghị đặt ra; biết xử lý tình huống linh hoạt, gợi ý định hướng cử tri phát biểu ý kiến đúng trọng tâm, trọng điểm tập trung vào nội dung chương trình đã thông qua.

Năm là, Hội nghị tiếp xúc cử tri cần có sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt địa phương các cấp. Thường trực HĐND thống nhất với UBND bố trí, sắp xếp lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn là những người có đủ năng lực, chuyên môn sâu, uy tín để trực tiếp trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nâng cao vai trò trách nhiệm giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền.

Sáu là, tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp của Đoàn ĐBQH với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị đầy đủ, trung thực, khách quan, có chọn lọc, có tính khái quát cao, tránh trùng lặp, thể hiện rõ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; kịp thời gửi tới các cơ quan có chức năng giải quyết và trả lời theo quy định.

Nâng cao hiệu quả các kênh thông tin thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân qua các Hội nghị, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Hội nghị chuyên đề, diễn đàn, báo chí, khảo sát, điều tra xã hội học... Đẩy mạnh hoạt động của các Hội đồng tư vấn, ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các chuyên gia...

Bảy là, Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát tiến độ, trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Tám là, cần phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên đối với các cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; quy định và thực hiện nghiêm túc việc thông báo định kỳ

về kết quả giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện... để Mặt trận Tổ quốc biết và công khai đến cử tri và Nhân dân.

Chín là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin để theo dõi việc tập hợp, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân nhằm tránh bỏ sót, trùng lặp nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời nhưng do người dân không tiếp cận được thông tin nên lại tiếp tục nêu các kiến nghị, phản ánh.

IV. Thời gian, nội dung, hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri

1. Thời gian

1.1. Kỳ họp Thứ 5

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Thứ 5: thời gian dự kiến từ ngày 17/4-10/05/2023.

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5: thời gian dự kiến từ ngày 20-30/06/2023.

1.2. Kỳ họp Thứ 6

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6: thời gian dự kiến từ ngày 25/09-06/10/2023.

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6: thời gian dự kiến từ ngày 22-26/11/2023.

2. Nội dung

2.1. Kỳ họp thứ 5

a) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Thứ 5

- Tiếp xúc cử tri thường kỳ theo quy định với cử tri tại các địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp xúc cử tri đối tượng là Chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp để nghe ý kiến về các vấn đề mà cử tri quan tâm và góp ý các dự án Luật dự kiến được trình tại kỳ họp Thứ 5, trong đó có dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân, Luật phòng thủ dân sự dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp Thứ 5 theo quy trình một kỳ họp.

- Tiếp xúc cử tri chuyên đề và tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri là đại diện các doanh nghiệp, cán bộ công chức, người lao động ... đối với dự án Luật dự kiến được trình tại kỳ họp Thứ 5 như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Kinh doanh nhà ở (sửa đổi) Luật Đường bộ, Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ...

- Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan để trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề khó khăn trong thực tiễn triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; trao đổi về việc trả lời, giải trình của các bộ, ngành, địa phương đối với kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước; thông báo

nhanh những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

b) Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Thứ 5

- Tiếp xúc cử tri thường kỳ theo quy định với cử tri tại các địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

2.2. Kỳ họp Thứ 6

a) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Thứ 6

- Tiếp xúc cử tri thường kỳ theo quy định với cử tri tại các địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp xúc cử tri là cán bộ hưu trí; lực lượng trí thức để nghe ý kiến về các vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề quan trọng của quốc gia.

- Trao đổi thông tin, tiếp nhận ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương cần kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm.

b) Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Thứ 6

- Tiếp xúc cử tri thường kỳ theo quy định với cử tri tại các địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

2.3. Tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho các kỳ họp bất thường khi có yêu cầu của Tổng thư ký Quốc hội (nếu có).

2.4. Giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan Trung ương và địa phương:

Theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri về việc đầu tư nâng cấp Sân Bay Côn Đảo; Dự án kéo điện lưới Quốc gia từ tỉnh Sóc Trăng ra Côn Đảo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân và phát triển kinh tế-xã hội tại huyện đảo.

Xem xét, đánh giá văn bản trả lời kiến nghị của cử tri; xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết về 2 dự án trên; Đồng thời, tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền Trung ương và địa phương.

Đại biểu Quốc hội chất vấn việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với cơ quan thẩm quyền Trung ương; phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp kiến, kiến nghị của cử tri được tập hợp, tổng hợp kịp thời và được chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri chặt chẽ, thường xuyên, đảm bảo thời hạn theo luật định.

2.5. Phối hợp Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội gặp gỡ Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp đề báo cáo tình hình hoạt động của đại biểu Quốc hội, lắng nghe ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ

quốc các cấp đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tỉnh.

3. Hình thức tiếp xúc cử tri

Tùy theo điều kiện cụ thể mà Đoàn đại biểu Quốc hội lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp đối tượng và tình hình thực tế:

Hình thức tiếp xúc cử tri gồm:

- Tiếp xúc cử tri trực tiếp tại các huyện, thị xã, thành phố; kết hợp truyền thanh trực tiếp trên các phương tiện truyền thanh của địa phương đến tận các khu phố, ấp, khu dân cư.

- Tiếp xúc tiếp xúc cử tri trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn; kết hợp truyền thanh trực tiếp trên các phương tiện truyền thanh của địa phương đến tận các khu phố, ấp, khu dân cư.

- Truyền hình trực tiếp tiếp xúc cử tri từ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; kết nối các Đài Phát thanh địa phương tiếp âm và phát thanh trực tiếp đến cử tri toàn tỉnh và các phương tiện truyền thông có tiếp sóng từ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; kết nối đường truyền trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

IV. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri”

1. Trách nhiệm của Đoàn ĐBQH

- Đoàn đại biểu Quốc hội chủ động phối hợp các tổ chức, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tại địa phương tạo điều kiện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri phù hợp; Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tỉnh, Ban thường trực Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố về nội dung công tác phối hợp chuẩn bị, tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội.

- Phân công các đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử ở địa phương bảo đảm hiệu quả thiết thực.

- Đề công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo chặt chẽ và chu đáo, Đoàn đại biểu Quốc hội phải gửi kế hoạch tiếp xúc cử tri đến các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương, các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri chậm nhất là 07 ngày, trước ngày tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, để thông tin về các cuộc tiếp xúc cử tri được thông tin rộng rãi, kịp thời về thời gian, địa điểm, nội dung cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội.

- Chủ trì phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh kịp thời xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương UBMTTQ Việt Nam và chuyển đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở địa phương theo quy định để kịp thời giải quyết và trả lời kết quả giải quyết đến cử tri trong thời gian sớm nhất; phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức Hội nghị, cung cấp thông tin, điều hành ý kiến phát biểu của cử tri, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan, ban ngành.

- Sau đợt tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan để trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề khó khăn, bức xúc của địa phương; trao đổi về việc trả lời, giải trình của các bộ, ngành đối với kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp trước; thông báo nhanh những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

- Mỗi năm ít nhất một lần, cùng với việc tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH chủ trì phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổ chức để cử tri góp ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu và chương trình hành động mà đại biểu đã hứa trước cử tri; tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức hội nghị để cử tri hoặc đại diện cử tri ở đơn vị bầu cử góp ý kiến với đại biểu Quốc hội.

- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cử thực hiện nhiệm vụ phục vụ và bảo đảm các điều kiện về kinh phí, phương tiện để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri đảm bảo yêu cầu và hiệu quả.

2. Trách nhiệm của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tại địa phương

2.1. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

b) Tổ chức, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; tuyên truyền, vận động cử tri tham dự cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

c) Hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp dưới phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

d) Phối hợp với Đoàn ĐBQH tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương;

đ) Phối hợp với Đoàn ĐBQH tổ chức để cử tri góp ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu và chương trình hành động mà đại biểu Quốc hội đã hứa trước cử tri.

2.2. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện;

b) Tổ chức, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện; tuyên truyền, vận động cử tri tham dự cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

c) Hướng dẫn Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở địa bàn cấp xã.

2.3. Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở cấp xã; thông báo rộng rãi, kịp thời kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

b) Tổ chức, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở cấp xã; tuyên truyền, vận động cử tri tham dự cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội; bố trí cán bộ có kỹ năng điều hành, định hướng cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tập trung vào nội dung chính của Hội nghị; có khả năng xử lý các tình huống phát sinh (nếu có);

c) Tổ chức, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở nơi cư trú, tiếp xúc cử tri theo địa bàn khi đại biểu Quốc hội yêu cầu.

3. Trách nhiệm của Thường trực HĐND các cấp

3.1. Phối hợp với Đoàn ĐBQH, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam, UBND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri và cử đại diện tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội để tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình.

3.2. Hướng dẫn Thường trực HĐND cấp dưới phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam, UBND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở địa phương.

4. Trách nhiệm của UBND các cấp

4.1. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

b) Cử đại diện tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở địa phương để tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình;

c) Chỉ đạo UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, cử đại diện tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn cấp huyện;

d) Chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

4.2. UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

b) Cử đại diện tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trên địa bàn huyện để tiếp thu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình;

c) Chỉ đạo UBND cấp xã bố trí địa điểm, cử đại diện tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

d) Chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

4.3. UBND cấp xã có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

b) Bố trí địa điểm thuận lợi để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại địa phương; tuyên truyền, vận động cử tri ở địa bàn xã tham dự tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;

c) Cử đại diện tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trên địa bàn xã để tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình;

d) Chỉ đạo cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

5. Trách nhiệm của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Tham mưu Đoàn ĐBQH xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri và kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo yêu cầu về thời gian và nội dung.

- Tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; cử cán bộ ghi biên bản các cuộc tiếp xúc cử tri do Đoàn ĐBQH tổ chức hoặc theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội; giúp đại biểu Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Phối hợp Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Đoàn ĐBQH xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương

theo thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời cử tri; phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Phân công cán bộ tham mưu, phục vụ; đảm bảo kinh phí, phương tiện... giúp Đoàn ĐBQH tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và thực hiện các yêu cầu phục vụ đại biểu Quốc hội theo nhiệm vụ được phân công.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Đoàn ĐBQH tỉnh

- Căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tình hình thực tế ở địa phương và kế hoạch tiếp xúc cử tri của từng đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn, gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan nơi đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri để phối hợp thực hiện; đồng thời gửi kế hoạch đó đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương UBMTTQ Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan khác ở địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội có hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp.

2. Đại biểu Quốc hội tỉnh

- Chủ động phối hợp tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, 6 và kỳ họp bất thường (nếu có yêu cầu của Tổng thư ký Quốc hội); xác định rõ thời gian, địa bàn, nội dung và hình thức tiếp xúc (tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm) gửi đến Đoàn ĐBQH để xây dựng chương trình, kế hoạch chung của Đoàn; thực hiện sự phân công của Đoàn ĐBQH về việc tiếp xúc cử tri.

- Tích cực tham gia đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh theo kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Chủ động tham mưu giúp Đoàn ĐBQH cụ thể hóa Kế hoạch khâu đột phá về: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri năm 2023” thành các Kế hoạch, Chương trình chi tiết cho Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, 6 và kỳ họp bất thường khi có yêu cầu của Tổng Thư ký Quốc hội và kế hoạch giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo công tác phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; phân công công chức ghi biên bản các cuộc tiếp xúc cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hoặc theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội; giúp đại biểu Quốc hội theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Phân công cán bộ phục vụ và chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, đảm bảo kinh phí, phương tiện phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong công tác tiếp xúc cử tri theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện khâu đột phá năm 2023: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri” của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

- UBTVQH (b/c);
- Ban Công tác đại biểu;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Quốc hội;
- TTr. TU (b/c);
- Trưởng Đoàn ĐBQH (b/c);
- Các vị ĐBQH khóa XV tỉnh BRVT
- TTr. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND, UBMTTQ các cấp;
- VP. TU, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND;
- Phòng HCTCQT, CTQH;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**

Huỳnh Thị Phúc